

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : <p>กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสรับบริการทางการศึกษาจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับความสะดวกในเรื่องการใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสวัสดิการต่างๆ และเพื่อมิให้เกิดความแตกต่างระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม จึงได้มีการปรับเพิ่มชั่วโมง การเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรมให้แก่แก่นักเรียนไทยพุทธด้วย โดยได้เริ่มดำเนินการปรับการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2549 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์โดยนักเรียนไทยมุสลิมเรียนวิชาอิสลามศึกษา นักเรียนไทยพุทธเรียนวิชาพุทธศาสนา2. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (หลักสูตรตาดีกา) เทียบเท่าหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรพระปริยัติธรรม โดยใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1-63. จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (รูปแบบผสมผสาน) โดยให้มีการเรียนการสอนควบคู่ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/ มุตะวัชชีฎะฮ์ (ม.1-3) และอิสลามศึกษาตอนปลาย/ชานาเวียะห์ (ม.4-6)
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง : <ul style="list-style-type: none">- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม- หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ : <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนได้จัดทำและได้ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละปี)- แผนการจัดการสอนตามหลักสูตรแต่ละปีของสถานศึกษา- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ : <ol style="list-style-type: none">1. ค่าอาหารกลางวัน แบ่งเป็น<ul style="list-style-type: none">- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรตาดีกา (วันเสาร์ – อาทิตย์) จำนวน 80 วัน ๆ ละ 20 บาท- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง และ/หรือ ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย) ม.1 – ม.6 จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท2. ค่าวัสดุรายหัว/แบบเรียน หลักสูตรผสมผสาน คนละ 1,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนฯ วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและหลักสูตรผสมผสานฯ แบ่งเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มตะวีซีฎะฮ์) และสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ชานาวียะห์) และสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา โรงเรียนละ 300,000 บาท (เฉพาะ ทน.สงขลา)
5. ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละ 20,000 บาท

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 02 2419000 ต่อ 5312,5315